

TỈNH GIA (THANH HOÁ)

PHÁT HUY NỘI LỰC XÂY DỰNG HUYỆN VỮNG MẠNH

TRƯƠNG BÁ PHÚC*

Tỉnh Gia là huyện cực Nam của tỉnh Thanh Hoá, diện tích tự nhiên 450 km², dân số 220.000 người; phía Nam giáp huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), phía Đông giáp biển, phía Bắc giáp huyện Quảng Xương, phía Tây giáp huyện Nông Cống và huyện Như Thanh. Vừa có biển, vừa có núi rừng cùng nhiều danh thắng, huyện Tỉnh Gia có nhiều lợi thế phát triển kinh tế tương đối toàn diện, đặc biệt là phát triển du lịch, công nghiệp và thủy, hải sản.

Với tiềm năng biển, đất rừng, trong những năm qua, kinh tế huyện Tỉnh Gia đã có bước phát triển vượt bậc với tốc độ tăng trưởng GDP cao và tương đối toàn diện. Có được thành công ấy là do huyện đã thực hiện thành công chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản. Theo đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp giảm, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng.

Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá. Các loại cây lương thực và công nghiệp tăng nhanh cả về diện tích và năng suất. Trong đó, năng suất lúa năm đạt hơn 40,5 tạ/ha. Đặc biệt, diện tích cây lạc - cây chủ lực trong sản xuất hàng hoá xuất khẩu - tăng rất nhanh, hàng năm đạt hơn 5.000 ha do toàn huyện tập trung thực hiện chiến lược mở rộng diện tích lạc vụ Thu, Thu Đông bằng phương pháp phủ nylon.

Chăn nuôi phát triển mạnh nhờ triển khai chương trình sinh hoá đàn bò, đưa giống lợn nạc ngoại vào chăn nuôi. Tổng số đàn trâu, bò của toàn huyện là 34.000 con, đàn lợn 85.000 con. Từ năm 2003, thực hiện chương trình phát triển 300 lợn nái ngoại và đưa giống bò sữa vào chăn nuôi, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ngày càng cao hơn.

Bờ biển dài 42 km với 3 cửa lạch và hệ thống sông ngòi khá dày đặc, bãi triều rộng lớn đã tạo nên thế mạnh để Tỉnh Gia phát triển thủy, hải sản. Do vậy, trong những năm gần đây, kinh tế biển có chuyển biến rõ rệt và thu được kết quả quan trọng cả trong khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề biển. Phương tiện khai thác phát triển theo hướng nâng cao công suất tàu thuyền để khai thác cả vùng lộng, vùng trung và vùng khơi xa. Nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh. Hầu hết diện tích các vùng triều, bãi bồi đều được đưa vào nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích 1.200 ha, trong đó có 800 ha nuôi quảng canh cải tiến và trên 100 ha nuôi công nghiệp. Sản lượng nuôi trồng thủy sản hàng năm ước đạt trên 1.000 tấn. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành thủy sản tăng 6,85% trong giai đoạn 1996 - 2002, những năm sau tăng cao, đưa tỷ trọng ngành này tăng mạnh trong tổng cơ cấu kinh tế. Để đẩy mạnh tốc độ phát triển ngành thủy sản, đồng thời khai thác triệt để tiềm năng kinh tế biển, huyện đã bắt đầu

* Bí thư Huyện ủy

đưa vùng cát ven biển vào khai thác để nuôi tôm công nghiệp trên cát.

Sản xuất tiêu thủ công nghiệp được duy trì, ngành nghề được mở rộng, chất lượng sản phẩm từng bước được nâng lên. Một số ngành nghề có tiềm năng, lợi thế được khuyến khích phát triển, hoạt động có hiệu quả như đóng sửa tàu thuyền sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí dân dụng, đồ mộc, chế biến thủy, hải sản. Tổng giá trị sản xuất tiêu thủ công nghiệp tăng. Tỷ trọng công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp tăng. Mức tăng trưởng và tỷ trọng ngành công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp sẽ còn cao hơn khi Khu công nghiệp - đô thị mới Nghi Sơn đi vào hoạt động và các Nhà máy xi măng Nghi Sơn, Liên hiệp Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn, cảng cá Đào Mê - Lạch Bạng, cảng Thương mại Nghi Sơn..., và nhiều nhà máy chế biến nông hải sản khác đã và đang được xây dựng và đi vào hoạt động. Việc thành lập và phát triển khu kinh tế Nghi Sơn theo Quyết định 102 ngày 15-5-2006 của Thủ tướng Chính phủ là vận hội mới của tỉnh Thanh Hóa và đặc biệt là của huyện Tĩnh Gia. Đây là cơ hội lớn đưa Tĩnh Gia trở thành trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần đẩy nhanh kinh tế huyện phát triển trong thế bền vững của thời kỳ hội nhập.

Cùng với ngành công nghiệp, dịch vụ - thương mại cũng có bước chuyển biến mạnh mẽ. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển tương đối đa dạng ở tất cả các thành phần kinh tế và trên khắp các vùng, miền trong huyện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Hệ thống chợ góp phần không nhỏ trong sự tăng trưởng ngành thương mại - dịch vụ, trong đó có những chợ có lượng hàng hóa mua bán, trao đổi khá lớn,

phong phú như: chợ Chèo, chợ Kho, chợ Chia, chợ Còng, chợ Du Xuyên,...

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Hệ thống giao thông được chú trọng phát triển. Một số trục giao thông liên xã được nâng cấp, cứng hoá. Hệ thống thủy lợi Yên Mỹ, bao gồm đập chính, kênh chính được nâng cấp, kiên cố hoá. Hầu hết các hồ đập nhỏ được nâng cấp đảm bảo 75% diện tích canh tác chủ động nước tưới. Hệ thống điện lưới được xây dựng đến 34/34 xã, thị trấn với 93,6% số hộ được dùng điện. Hệ thống bưu chính - viễn thông phát triển nhanh, đã có 24/34 xã có trung tâm bưu điện - văn hoá xã, tỷ lệ sử dụng điện thoại đạt 2,2 máy/100 dân.

Cơ sở vật chất của các ngành y tế, giáo dục, văn hoá, truyền thanh - truyền hình được tăng cường đáng kể. 100% số trạm xá được kiên cố hoá, ngôi hoá, trung tâm y tế huyện được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Cùng với sự đi lên của các ngành kinh tế, văn hoá - xã hội cũng đạt được những kết quả đáng mừng. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Tĩnh Gia đã chú trọng kết hợp vốn đầu tư của Nhà nước với công tác xã hội hoá để đảm bảo cho sự phát triển của ngành giáo dục - đào tạo, văn hoá, y tế, thể dục thể thao, chăm sóc và bảo vệ bà mẹ trẻ em.

Hệ thống giáo dục - đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông với các loại hình công lập và bán công. Toàn huyện hiện có 3 trường phổ thông trung học, 1 trường trung học bán công, một trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề có đủ khả năng thu hút trên 70% số học sinh tốt

nghiệp phổ thông cơ sở. Hệ thống các trường học được xây dựng kiên cố cao tầng, ngói hoá với tốc độ nhanh. Quy mô các cấp học, ngành học ổn định, chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên. Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp các cấp học đạt 96%/năm trở lên. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng và trung cấp những năm gần đây đạt 21 - 25%/năm. Huyện đã hoàn thành sớm công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và đang phấn đấu hoàn thành phổ cập trung học cơ sở.

Mạng lưới y tế được củng cố và tăng cường về cơ sở vật chất, đội ngũ thầy thuốc từ cấp huyện đến cơ sở. Các xã, thị trấn đều có y, bác sĩ, qua đó đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân (1.000 dân có một bác sĩ).

Tỉnh Gia cũng chú trọng đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, quan tâm đến vùng xa và những vùng còn nhiều khó khăn. Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (toàn huyện có 99 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng), người có công với cách mạng. Cuộc vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa đã đạt kết quả cao. Toàn huyện xây dựng được 120 nhà tình nghĩa, tặng 2.500 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách; giải quyết việc làm cho 2.500 - 3.000 lao động; hạ tỷ lệ hộ đói nghèo xuống còn 14% (theo chuẩn mới), giảm hơn 10% so năm 2000.

Với thành tích đạt được, với tiềm năng và thế mạnh nội lực, Tỉnh Gia sẽ phát triển vững vàng trong quá trình CNH, HDH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

ĐẢNG BỘ TỈNH HẬU GIANG...

(Tiếp theo trang 77)

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2009. Ngành công an mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình có liên quan đến an ninh quốc gia từ xa và tại cơ sở để chủ động các biện pháp phòng ngừa. Tổ chức triển khai mạnh mẽ các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng đời sống văn hóa các khu dân cư, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 119 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương gắn với sơ kết Chi thị 36 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Xây dựng quy chế và kế hoạch thực hiện, gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí và Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các việc bức xúc của dân. Tiếp tục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kết quả 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hướng tới đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2009, góp phần xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày càng phát triển vững mạnh, phồn vinh, hội nhập thành công vào khu vực và thế giới.